



Phiếu thông tin về Tiêu chuẩn Quản lý Nicotine được Liệt kê trong P075

Vào năm 2021, Ủy ban Chất lượng Môi trường Oregon đã thông qua quy định liên bang loại bỏ các liệu pháp thay thế nicotine không kê đơn, được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt, chẳng hạn như miếng dán nicotine, kẹo cao su và viên ngậm, khỏi danh sách chất thải nguy hại P075. Thay đổi này sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí và giảm gánh nặng khi quản lý các loại chất thải nicotine này. Phiếu thông tin này sẽ mô tả quy định chi tiết hơn.

Ai bị ảnh hưởng?

Quy định mới ảnh hưởng đến bất kỳ tổ chức nào thải bỏ các liệu pháp thay thế nicotine không kê đơn, được FDA chấp thuận.



Lợi ích chính



Không tính vào trạng thái tạo chất thải – Rác thải là miếng dán, kẹo cao su và kẹo ngậm nicotine không còn là chất thải nguy hại, do đó không còn được tính vào trạng thái tạo chất thải.



Không có thời gian tích lũy - EPA đã loại bỏ giới hạn thời gian tích lũy đối với chất thải là liệu pháp thay thế nicotine không kê đơn được FDA chấp thuận.



Ít thủ tục giấy tờ - Không cần kê khai, xác định chất thải nguy hại hoặc tuân thủ các yêu cầu xử lý chất thải trên đất.



Không phải là chất thải nguy hại – Rác thải là miếng dán nicotine, kẹo cao su và kẹo ngậm không còn được coi là chất thải nguy hại, vì vậy quý vị có thể bỏ chúng vào thùng rác tiêu chuẩn.

Điều gì đã thay đổi?

Quy định này miễn trừ các liệu pháp thay thế nicotine không kê đơn, được FDA chấp thuận ra khỏi quy định dành cho chất thải nguy hại của Đạo luật Bảo tồn và Phục hồi Tài nguyên. Cụ thể, những chất thải này được miễn trừ khỏi Bộ luật Chất thải Nguy hại RCRA P075 dành cho nicotine. Theo các quy định về chất thải nguy hại của tiểu bang và liên bang, những cơ sở tạo chất thải này, chẳng hạn như cửa hàng bán lẻ, giờ đây có thể thải bỏ chúng như thể chúng là chất thải không nguy hại.

Thuộc danh sách chất thải nguy hại P075		Miễn trừ khỏi danh sách chất thải nguy hại P075
Chất thải nicotine	<ul style="list-style-type: none"> Thuốc lá điện tử. Chất lỏng chứa nicotine dùng cho thuốc lá điện tử (hộp tinh dầu cho thuốc lá điện tử). Liệu pháp thay thế nicotine kê đơn. Các liệu pháp khác thay thế nicotine không kê đơn mà không phải là kẹo cao su, viên ngậm và miếng dán được FDA chấp thuận. Nicotine dùng trong sản xuất hoặc nghiên cứu. 	<ul style="list-style-type: none"> Các liệu pháp thay thế nicotine không kê đơn, được FDA chấp thuận, chẳng hạn như miếng dán nicotine, kẹo cao su và viên ngậm.
Tiêu chuẩn quản lý	<ul style="list-style-type: none"> Cơ sở y tế phải quản lý dược phẩm thải bỏ nguy hại của mình theo Quy chế Liên bang 40 Phần 266 Phần phụ P, trong đó bao gồm các dược phẩm chứa nicotine, chẳng hạn như dung dịch cho thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử và các dạng nicotine kê đơn. Tất cả chất thải nguy hại khác không phải dạng nicotine kê đơn, chẳng hạn như nicotine dùng trong sản xuất hoặc nghiên cứu, được quy định theo 40 CFR phần 262 kể cả khi được tạo ra bởi các cơ sở y tế (hoặc có thể là chất thải phổ biến theo Phần 273 nếu đó là thuốc trừ sâu). Một cơ sở không phải là cơ sở y tế tạo ra các chất thải dược phẩm nicotine nguy hại được quy định theo 40 CFR Phần 262. 	<ul style="list-style-type: none"> Xử lý chất thải tiêu chuẩn, không nguy hại. Là phương pháp hay nhất, DEQ đề xuất rằng chất thải từ liệu pháp thay thế nicotine không kê đơn nên được bỏ trong thùng đựng rác và kiểm soát việc tiếp cận chất thải để ngăn chặn sự thu hồi bất hợp pháp, chẳng hạn như lục thùng rác. Điều này sẽ giảm thiểu rủi ro cho cộng đồng và hạn chế trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn.

Tại sao thay đổi?

Các sản phẩm trị liệu thay thế nicotine không kê đơn, được FDA chấp thuận, chẳng hạn như viên ngậm, kẹo cao su và miếng dán, có mức rủi ro thấp và không còn được xem là nguy hiểm vì chúng không đáp ứng các tiêu chí dành cho chất thải nguy hại cấp tính ban đầu đối với một số hóa phẩm thương mại ở dạng tinh khiết nhất. Sửa đổi mới của Oregon đối với danh sách P075 cho phép cơ sở phát thải quản lý các chất thải cụ thể này như thể chúng là chất thải không nguy hại và thải bỏ chúng cùng chất thải rắn.

Tìm thêm thông tin ở đâu?

Hãy đọc 40 CFR 261.33(e). Ủy ban Chất lượng Môi trường Oregon đã thông qua quy tắc này bằng tham chiếu tại Quy tắc Hành chính Oregon 340-100-0002.

Có câu hỏi?

DEQ sẽ giúp quý vị dễ dàng tìm câu trả lời. Để biết thêm thông tin và yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật miễn phí, ngoài quy định, vui lòng truy cập oregon.gov/deq/Hazards-and-Cleanup.

Các định dạng thay thế

DEQ có thể cung cấp theo yêu cầu các tài liệu ở định dạng thay thế hoặc bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Hãy gọi DEQ theo số 800-452-4011 hoặc gửi email đến deqinfo@deq.state.or.us.